

สำหรับการเผยแพร่ในทันที

การประชุมระดับนานาชาติแนะนำให้ประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ประสบผลสำเร็จ

เสียมราฐ, กัมพูชา, 3 เมษายน 2561 – การประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (MRC) เป็นระยะเวลาสองวันได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วในวันนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ซึ่งมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าร่วมประชุมประมาณ 400 คนจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขง องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไร นักวิชาการ ภาคเอกชน และหน่วยงานด้านลุ่มแม่น้ำอื่นๆ โดยพวกเขาได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะมากมายในการเพิ่มความพยายามและความเป็นภาคีเครือข่ายระหว่างกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในภูมิภาคของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

“เป็นความพยายามร่วมกันระหว่างผู้นำที่หลากหลาย ทั้งในด้านมุมมอง ศักยภาพ การสนับสนุน และการมีส่วนร่วมในการเป็นภาคีเครือข่ายที่มีคุณค่าต่อกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการจัดการกับความท้าทายในกลุ่มแม่น้ำโขงตามแนวทางที่พวกเราได้มีแนวทางในดำเนินการร่วมกันไว้แล้ว” Lim Kean Hor รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยา ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะมนตรีของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ได้กล่าวไว้ในวันเปิดการประชุมเมื่อวันที่จันทร์ที่ผ่านมา

การประชุมนี้ได้เห็นคุณค่าถึงความพยายามในการดำเนินงานและความเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันที่สนับสนุนส่งเสริมการทำงานของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงจากการพัฒนาและดำเนินการตามแนวทาง ยุทธศาสตร์ และกระบวนการในการประเมินผลกระทบร่วมกัน และการรายงานสถานการณ์สภาวะในกลุ่มแม่น้ำ เช่นเดียวกันกับการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีและผู้ที่มีส่วนได้เสีย

ความพยายามร่วมเหล่านี้ได้สนับสนุนประเทศสมาชิกไม่เพียงแต่การได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมกันในระดับชาติเกี่ยวกับ SDG6 ในด้านน้ำ แต่ยังมีด้านความยากจน ความหิวโหย เพศพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม สันติภาพ และสถาบันต่างๆ และบทบาทที่การพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมีบทบาทต่อความสำเร็จในการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมาธิการมีแนวโน้มที่จะสร้างหลักฐานในการแจ้งเกี่ยวกับการตัดสินใจและความร่วมมือเพื่อพัฒนาประเทศในกลุ่มแม่น้ำโขง เช่นเดียวกันกับการทำงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกัน

ยกตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมงานประชุมพบว่าการศึกษาของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงที่ผ่านมาเป็นระยะเวลาหกปีในด้านการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของรายงานผลการศึกษาของคณะมนตรีได้ให้ข้ออ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้างนโยบาย แม้จะยังมีข้อจำกัดด้านความรู้ข้อมูลก็ตาม

ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ในเชิงบวกและผลกระทบในเชิงลบ ซึ่งการแก้ไขผลกระทบข้ามพรมแดนที่เป็นไปในทางตรงข้ามกันนี้จำเป็นต้องมีความพยายามในการร่วมมือกัน เช่นการสร้างประโยชน์สูงสุดจากแผนงานและโครงการเพื่อให้บรรลุซึ่งประโยชน์มากที่สุดและมีต้นทุนน้อยที่สุด มีการดำเนินการด้านการลดผลกระทบ เพื่อแก้ปัญหาทางเลือกที่ดินที่ได้รับการจัดสรรและการออกแบบโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่แก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านน้ำ-

อาหาร-พลังงาน และควรจะได้รับ การสนับสนุนทางการเงินและเป็นเจ้าของร่วมกันโดยประเทศ
แม่น้ำโขง-ล้านช้าง

สุดท้ายนี้ ในการมุ่งเน้นไปที่การสร้างเสริมความเป็นภาคีเครือข่าย ได้มีการลงนามบันทึก
ข้อตกลงระหว่างคณะกรรมการแม่น้ำโขงและหน่วยงานสหประชาชาติสองหน่วยงานในการ
ประชุมระดับนานาชาติครั้งนี้ คือคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับ
เอเชียและแปซิฟิก (ESCAP) และสำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาติ (UNOPS) ซึ่ง
คณะกรรมการแม่น้ำโขงจะร่วมมือกับคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ
สำหรับเอเชียและแปซิฟิก เพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ ลดความเสี่ยงดังกล่าว และ
เตรียมตอบสนองต่อภัยพิบัติฉุกเฉินต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น น้ำท่วมและฝนแล้ง ส่วนใน
การดำเนินงานร่วมกันกับสำนักงานบริการโครงการแห่งสหประชาชาตินั้น คณะกรรมการจะ
ได้รับประโยชน์จากการให้บริการในด้านการจัดซื้อการระดมเงินทุนในโครงการต่างๆในลุ่มน้ำ
ของคณะกรรมการแม่น้ำโขงและโครงการอื่นๆ

ข้อความหลักและข้อแนะนำจากการประชุมระดับนานาชาตินี้จะถูกนำไปรวมไว้ใน
ประชุมระดับรัฐมนตรีของคณะกรรมการแม่น้ำโขง ซึ่งจะได้มีการดำเนินการต่อไปในวันพรุ่งนี้
คือวันที่ 4 เมษายน 2561 และการประชุมสุดยอดผู้นำคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่สาม ซึ่ง
ผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงและภาคีเจรจาจะได้เข้าร่วมในวัน
พฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ในเมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

บันทึกบรรณาธิการ:

คณะกรรมการแม่น้ำโขงเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลเพื่อการเจรจาและความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคในลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 ตามข้อตกลงแม่น้ำโขงระหว่าง
ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม องค์กรดังกล่าวเป็นช่องทางในระดับภูมิภาคสำหรับ
การทูตทางน้ำเช่นเดียวกับการเป็นแหล่งข้อมูลในด้านการจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในภูมิภาค

- จบ -

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

นาย. Sopheak Meas

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขง

อีเมล: sopheak@mrcmekong.org

โทรศัพท์มือถือ: +855-12266653 (กัมพูชา)

+856-20-77779168 (ลาว)